

THÔNG BÁO

Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp ngày 14/12/2021 thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung:

(1) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

(2) Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

(3) Kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021, phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022;

(4) Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022;

(5) Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022;

(6) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025;

(7) Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 - 2025;

(8) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021;

(9) Tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy chủ trì kết luận Hội nghị:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng huyện nông thôn mới

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện; trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã vượt qua khó khăn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đạt kết quả toàn diện, nổi bật là:

- Trong công tác phòng, chống dịch: bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong toàn huyện đã triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch với phương châm phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, không lơ là, chủ quan, nâng cấp độ dịch cao hơn một mức so với yêu cầu của Thành phố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đã thực hiện tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho trên 98,7%, mũi 2 cho trên 91,8% người dân từ 18 tuổi trở lên; đang tiếp tục tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Các ổ dịch cơ bản kiểm soát và đang tập trung triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Trong bối cảnh chịu tác động từ dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năm 2021, Thành phố giao huyện 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo, hoàn thành vượt kế hoạch 5 chỉ tiêu; hoàn thành 9 chỉ tiêu; 1 chỉ tiêu (giảm nghèo theo chuẩn mới Thành phố) chưa đánh giá; tổng giá trị sản xuất tăng 7,6% so cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước tăng 15% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 855,7 tỷ đồng, đạt 109,45% dự toán Thành phố; chi ngân sách huyện ước đạt 94,62% dự toán, bằng 90,99% so cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Công tác xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đã báo cáo Thành phố trình Chính phủ xét, chấm điểm, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội và các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác cải cách hành chính, nội chính, tư pháp, thi hành án, giải quyết đơn thư được triển khai rất tích cực; nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng được đảm bảo; quản lý chặt chẽ các khu cách ly phòng chống dịch tập trung tại huyện; triển khai tốt các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Các nhiệm vụ thường xuyên về xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; trọng tâm là công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác bầu cử được đánh giá thành công so với các kỳ bầu cử trước. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát - phản biện xã hội, tham gia tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, năm 2021 còn một số tồn tại, trong đó, đáng chú ý là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện mặc dù đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao, song đạt thấp theo kế hoạch của huyện. Công tác bầu cử tại xã Tráng Việt xảy ra vi phạm dẫn tới phải xử lý cán bộ và công tác phòng, chống dịch để xảy ra ổ dịch phức tạp tại thôn Bạch Trữ xã Tiến Thắng, phải thực hiện kiểm điểm sâu đối với một số tập thể, cá nhân liên quan. Việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy chưa còn một số tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố và một số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của huyện. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen; tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn; đòi hỏi các cấp, các ngành cần khơi thông mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022; trong đó, tập trung vào một số nội dung như sau:

2.1. Tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc chủ đề công tác của Thành phố năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, hướng về cơ sở, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.

2.2. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, để ngăn chặn, kiểm soát kịp thời, hiệu quả lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới, yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch, chủ động sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch bệnh.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 với các phương án, kịch bản cụ thể, uyển chuyển, sát với tình hình, không để lúng túng, bị động, bất ngờ. Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí ngân sách phù hợp để tập trung cho công tác phòng, chống dịch, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung,

điều trị. Tiếp tục thực hiện việc cách ly F1, điều trị F0 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Thành phố, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là kiểm tra cơ sở trong việc thực hiện cách ly F1, điều trị F0, trạm y tế xã, thị trấn, trạm y tế lưu động, công tác tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em,...; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch; nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận, cán bộ, công chức có liên quan. Đồng thời, tăng cường xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới từng người dân để thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng và không ai bị bỏ lại phía sau.

2.3. Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp, các ngành của huyện cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đánh giá kỹ lưỡng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp,... đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; trên cơ sở đó, tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, để từng bước khơi thông nguồn lực cho cho đầu tư phát triển.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý đất đai, trật tự xây dựng; rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Khẩn trương huy động các cấp, ngành cùng vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch; tuyệt đối không để xảy ra việc dự án nhà máy cấp nước sạch đã hoàn thành nhưng Nhân dân không sử dụng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; củng cố, hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu có ít nhất 2 xã được hoàn thành nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác rà soát, giảm hộ nghèo (theo tiêu chí mới của Thành phố) theo đề án của huyện đã ban hành; nâng cao đời sống cho Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chủ động quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2.4. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, biện pháp định hướng kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tập trung khắc phục ngay những khuyết điểm, tồn tại chỉ ra sau đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2021. Các cấp ủy, đơn vị từ huyện tới cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; công tác dân vận khéo tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

2.5. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là về an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh.

II. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Cơ bản thống nhất các nội dung do UBND huyện trình; trong đó, các cấp, ngành cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

1.1. Về phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022: căn cứ kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 và kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Thành phố, của huyện, UBND huyện xây dựng kịch bản thu, chi ngân sách phù hợp, linh hoạt, kịp thời, đảm bảo các cân đối lớn, chủ động bố trí nguồn kinh phí đảm bảo an sinh xã hội.

Trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, cần chủ động các biện pháp để phân đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán.

1.2. Cơ bản thống nhất mục tiêu, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn và các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, trong đó:

Đối với kế hoạch năm 2022: các cấp, ngành cần rà soát, ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản thu hồi các khoản ứng trước, các dự án chuyển tiếp, tập trung đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc. Tập trung dành nguồn lực để nâng cấp, xây dựng trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia, đầu tư cho y tế cơ sở, thiết chế văn hóa, xây dựng tu bổ, tôn tạo công trình di tích lịch sử văn hóa, đầu tư phục vụ phát triển của huyện.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: phải đảm bảo phù hợp với các nguồn vốn ngân sách đối ứng theo quy định; đảm bảo các dự án được lựa chọn đưa vào danh mục phải thực sự là các dự án có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tác động lan tỏa và khả thi cao, đảm bảo hài hòa giữa các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đồng thời có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra.

1.3. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021: các cấp, ngành bám sát chỉ thị 24/CT-UBND ngày 09/12/2021 của UBND Thành phố, tập trung rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2021, báo cáo HĐND huyện thông qua kế hoạch điều chỉnh và tổ chức thực hiện. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao.

III. Về Chương trình làm việc của Huyện ủy và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành hành Đảng bộ huyện: Hội nghị thống nhất nội dung dự thảo; giao Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị để chỉ đạo tổng hợp, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo kết luận Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI để các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đồng chí Huyện ủy viên và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (để báo cáo),
- Các ban Đảng và VPTU (để p/h chỉ đạo),
- BTV Huyện ủy (để chỉ đạo),
- TT HĐND, UBND huyện
- Các ban Đảng, VP Huyện ủy
- UB MTTQ, các TC CT- XH huyện } (để t/h),
- Các chi, đảng ủy trực thuộc
- Các đ/c HUV
- CVP + TH,
- Lưu VPHU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đào Vương Long